
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๙  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๑๙  กุมภาพันธ ์ พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา   
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
(หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พรรคอนาคตใหม่  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุก  
เพื่อเป็นสินค้าทางการเกษตร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  
เป็นผู้ตอบ 

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการให้
ความส าคัญกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐ  บุญเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  เร่งรัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  
เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๑๔ – ๑๔.๕๙  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย   เรื่อง  การผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดน    
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอขยายศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพัทลุง  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (มอเตอร์เวย์
อ่าวไทย)  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประกอบ  รัตนพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การออกเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน  
ถาม  นายกรัฐมนตร ี  

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ผลักดันการเปิดท าวีซ่าชายแดนไทยเมียนมาร์   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
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๖. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตให้รถขนสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามายังด่านของประเทศไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

กระทู้ถามล าดับที่   ๓ – ๖  เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  คือ   

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ได้รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๑) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสมศักดิ์  คุณเงิน  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายเกษม  อุประ 

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศกึษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  และการลอบประทุษร้ายประชาชน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายศุภณัฐค์  น้อยโสภณ  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายนพดล  ปัทมะ 

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสวาป  เผ่าประทาน  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายชัย  ชิดชอบ 
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๖. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การข่มขืนกระท าช าเรา  และการล่วงละเมิดทางเพศ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นางสาวจิตภัสร์  ตั๊น  กฤดากร 

๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาการพิจารณา
ศกึษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการใช้กัญชา  กัญชง  และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๖) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  โดยขอให้น า
ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑, ๒, ๓ และ ๔  ระเบียบวาระที่  ๕.๑  ระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที่  ๕  ระเบียบวาระที่  ๔.๑  และ  ๔.๒  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระตามที่ที่ประชุมมีมติ  ตามล าดับ  คือ   

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิง
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกิด
เหตุการณ์อีก  ซึ่ง  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา   
พรรคชาติพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเหตุกราดยิง 
ที่โคราช  (นครราชสีมา)  เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการ  ซึ่ง  นายโกศล  
ปัทมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย   เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 
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๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุม  
ป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  
เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอด
บทเรียนกรณีการเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง  นายอัครเดช   
วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์   
กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๒๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ภายหลัง
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ที่ประชุม 
ได้มีมติให้ส่งญัตตทิั้ง  ๔  ฉบับดังกล่าว  ใหค้ณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๕. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัเพือ่ศกึษา
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต  ซึ่ง  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๗  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                 
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